

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ	หมายเหตุ
๑	นายเกษม พลายอินทร์	ประธานสภา อบต.	เกษม พลายอินทร์	
๒	นายมงคล คงน้ำจืด	รองประธานสภา	ลา	
๓	นายวิโรจน์ ปลอดภัย	เลขานุการสภา อบต.	วิโรจน์ ปลอดภัย	
๔	นายไพศาล ทองบ่อ	ส. อบต. หมู่ที่ ๑	ไพศาล ทองบ่อ	
๕	นายสมนึก เปี้ยคง	ส. อบต. หมู่ที่ ๒	ลา	
๖	นายสุรศักดิ์ จันสมบัติ	ส. อบต. หมู่ที่ ๓	สุรศักดิ์ จันสมบัติ	
๗	นายวิสุทธิ์ ภูรุ่งเจริญ	ส. อบต. หมู่ที่ ๔	วิสุทธิ์ ภูรุ่งเจริญ	
๘	นายไพศาล ราชเจริญ	ส. อบต. หมู่ที่ ๔	ไพศาล ราชเจริญ	
๙	นายสมาน เพชรรัตน์	ส. อบต. หมู่ที่ ๕	สมาน เพชรรัตน์	
๑๐	นายวิชัย จันทรเพ็ญ	ส. อบต. หมู่ที่ ๕	ลา	
๑๑	นายวิโรจน์ ไกรเพชร	ส. อบต. หมู่ที่ ๖	วิโรจน์ ไกรเพชร	
๑๒	นายเอนก กลับดี	ส. อบต. หมู่ที่ ๖	เอนก กลับดี	
๑๓	นายณรงค์ ละมุล	ส. อบต. หมู่ที่ ๗	ณรงค์ ละมุล	
๑๔	นางสาวสุดา คงทอง	ส. อบต. หมู่ที่ ๗	สุดา คงทอง	
๑๕	นายสนิท ส่งศรี	ส. อบต. หมู่ที่ ๘	สนิท ส่งศรี	
๑๖	นางจිරนันต์ บุญเผือก	ส. อบต. หมู่ที่ ๘	จिरนันต์ บุญเผือก	
๑๗	นายชลอ ศรีจันทร์	ส. อบต. หมู่ที่ ๙	ชลอ ศรีจันทร์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือ	หมายเหตุ
๑	นายสมคิด ดาวเปี้ยก	นายก อบต.	สมคิด ดาวเปี้ยก	
๒	นายอนุศาสน์ บุญถาวร	รองนายก อบต.	อนุศาสน์ บุญถาวร	
๓	นายประพาส สมหวัง	รองนายก อบต.	ประพาส สมหวัง	
๔	นายจักรี ตั้งอัน	สนง.ทรง.ชุมพร	จักรี ตั้งอัน	

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๕ คน

จำนวนผู้ไม่มาประชุม ๓ คน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔ คน

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภา อบต. พร้อมและครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายเกษม ปลายอินทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจก และสรุปพอสังเขปนะครับ

๑. ส่วนที่ ๑ บทนำ

๒. ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนา

๓. ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา

๔. ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๕. ส่วนที่ ๕ ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน

๖. ส่วนที่ ๖ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๒. สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอแกลง จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสมุทรสงคราม รายละเอียดตามเอกสาร

๓. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เจาะลึก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่ล่าสุด) และเทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีมืออาชีพ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำโครงการอบรม “เจาะลึก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่ล่าสุด) และเทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ปฏิบัติได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ประธานสภาฯ

-ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

เลขานุการสภา อบต.

-อ่านบันทึกรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ	-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกฯ ท่านใดตรวจสอบแล้ว มีข้อผิดพลาดในส่วนใดที่ต้องแก้ไขหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	-ขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	๑. ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓
นายก อบต.	-เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักการ ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เหตุผล เพื่อเป็นการสมควรกำหนดวิธีการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร และครัวเรือนซึ่งเป็นต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของมลพิษทางน้ำ ก่อนที่จะมีการระบายลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพน้ำ การควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย และการรักษาสสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้เจ้าของผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง และเป็นกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัตินี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงพิจารณาต่อไป
ประธานสภาฯ	-ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม กรณีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล ดังกล่าว
เลขานุการฯ	-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในการประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเพิ่มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธานสภาฯ	-สมาชิกท่านใดเห็นสมควรพิจารณาสามวาระรวด ขอให้ยกมือแสดงมติต่อที่ประชุม
ที่ประชุม	-มีมติให้พิจารณาสามวาระรวด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ประธานสภาฯ	วาระที่ ๑ รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการ ขอให้ยกมือแสดงมติ
ที่ประชุม	-มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดต้องการแปรญัตติบ้าง
ที่ประชุม	-ไม่มี
ประธานสภาฯ	วาระที่ ๓ ลงมติ เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะแปรญัตติ ขอให้สมาชิกลงมติว่า เห็นชอบหรือไม่ ร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ประชุม	-มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธานสภาฯ	๒.การนำผลการพิจารณาขอเขตพื้นที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ คทช. จังหวัดชุมพร
นายจ๊กกรี ตั้งอั้น	-เนื่องจากหนังสือส่งจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ที่ ขพ ๐๐๑๔.๓/๗๔๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้นำผลการพิจารณาขอเขตพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ คทช. จังหวัดชุมพร เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดขอมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ชี้แจงรายละเอียด -เรียนประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน กระผมนายจ๊กกรี ตั้งอั้น สنج.ทจรจ.ชุมพร ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้เนื่องจากตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่จะจัดพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งจังหวัดชุมพร มีจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับรองและป่าสลุยและป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม ซึ่งการพิจารณาขอเขตพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตตำบลทุ่งหลวง ต้องเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงให้เห็นชอบก่อนจึงสามารถนำผลการพิจารณาดังกล่าวเพื่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรรวบรวมเอกสารประกอบคำขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป ซึ่งรายละเอียดก็สามารถดูได้จากเอกสารที่ได้แจกมีรายชื่อผู้ที่ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ทำกินในเขตตำบลทุ่งหลวงก่อน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อจะให้คนที่ทำกินในพื้นที่ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพหรือทำกินได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ประธานสภาฯ	ท่านใดเห็นชอบการนำผลการพิจารณาขอเขตพื้นที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ คทช. จังหวัดชุมพร ในเขตตำบลทุ่งหลวง โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
	๓.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองคลัง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ ราคา
๘,๙๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network
แบบที่ ๑ (๒๘หน้าต่อนาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที
(ppm)

-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

-มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB

-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐Best-T
หรือดีกว่า

-มีถาดใส่กระดาษได้รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom

ข้อความใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ราคา ๔,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

-เป็นเครื่องแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต

-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
๑ ช่อง

-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น

-สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter,Legal และ Custom

ข้อระเบียบกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ -ท่านใดเห็นสมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม **เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ๑๓ เสียง**

ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นสมควรอนุมัติท่านใดเห็นสมควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม **ไม่เห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย - เสียง**
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ไม่มาประชุม ๓ เสียง

๔. การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป

-ให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาว่าจะกำหนดเหมือนเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลง

นายไพศาล ทองบ่อ (สมาชิก ม.๑) -ขอเสนอ ๔ สมัยเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจ ของอบต. ดังนี้
สมัยที่ ๒ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
สมัยที่ ๓ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
สมัยที่ ๔ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
และสมัยแรกของปีถัดไป กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป ตามที่เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม **เห็นชอบตามเสนอ ๑๓ เสียง**

ประธานสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป ตามที่เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม **ไม่เห็นชอบตามเสนอ - เสียง**
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ไม่มาประชุม ๓ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายก อบต. -เรื่องการเข้าร่วมโครงการอบรม “เจาะลึก ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

(ฉบับใหม่ล่าสุด) และเทคนิคการประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบมืออาชีพ สมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะเข้าร่วมอบรมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้เลยหลังประชุมสภาเสร็จนะคะ

ที่ประชุม

-รับทราบ

ประธานสภาฯ

-ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรจะเสนออีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

ประธานสภาฯ

-ถ้าไม่มีขอปิดประชุมเพียงแค่นี้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ วิโรจน์ ปลอดภัย ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายวิโรจน์ ปลอดภัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ เกษม พลายอินทร์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายเกษม พลายอินทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง